

เภสัชมหิดลได้รับรางวัลดีเยี่ยมด้านการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย



9 มิถุนายน 2553

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว.

ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2552 ขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมเอเชีย โดยมี ศ.ดร.ปริตตา วิบูลย์วิวัฒน์

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย เป็นประธานในพิธี งานนี้เป็นการประกาศผลของกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. กลุ่มวิทยาศาสตร์ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหิดล 2. กลุ่มแพทยศาสตร์ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหิดล 3. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินได้แก่ 1.

จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติโดยภาพรวม 2. ค่า Impact Factor ในภาพรวม 3.

จำนวนผลงานวิจัยเฉลี่ยที่ได้รับการตีพิมพ์ต่ออาจารย์ 1 ท่าน 4. ค่า Impact Factor เฉลี่ยต่ออาจารย์ 1 ท่าน

เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น ทั้งหมด 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 5 = International (Excellent) ระดับ 4 = Regional (Very good) ระดับ 3 = National (Good) ระดับ 2 = Local (Fair) ระดับ 1 = To be improved

ในส่วนของวิทยาศาสตร์สุขภาพกลุ่มสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการประเมิน 9 แห่ง ผลการประเมินพบว่า

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คะแนนสูงสุดคือ ระดับ 5 หรือดีเยี่ยมในทุกเกณฑ์การประเมิน

และที่น่ายกย่องยิ่งขึ้นไปอีกคือ มีส่วนงานที่ได้รับรางวัลระดับ 5 ในทุกเกณฑ์เพียงร้อยละ 9.7

ของทุกส่วนงานที่เขาประกวดในทุกสาขาจำนวนกว่า 436 ส่วนงาน ด้วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยดังกล่าว ทางสกว.

จึงได้มอบรางวัลดีเยี่ยมด้านการวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2552

ให้แก่ทางคณะ โดย รศ. ดร. วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยได้เป็นตัวแทนของคณะ

ในการเข้ารับรางวัลเกียรติยศรางวัลนี้ ความสำเร็จในครั้งนี้มิได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง

แต่เป็นผลงานโดยรวมที่นำภาคภูมิใจของทุกแรงกายและใจจากบุคลากรในคณะฯ ของเราทุกคน ทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน

นักศึกษาในทุกระดับ และรวมไปถึงความร่วมมือที่ทางคณะฯ ได้รับเป็นอย่างดีจากเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ